

Số: 37/TC-HĐND

An Giang, ngày 15 tháng 12 năm 2023

THÔNG CÁO

**Kết quả kỳ họp thứ 17 (cuối năm 2023) Hội đồng nhân dân tỉnh
khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Kỳ họp thứ 17 (cuối năm 2023) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức ngày 06/12 đến ngày 07/12/2023, Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX, các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp huyện (không phải là đại biểu HĐND tỉnh).

Chủ tọa kỳ họp: Ông Lê Văn Nung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đỗ Tấn Kiệt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Đinh Thị Việt Huỳnh, Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Qua hai ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành các nội dung Chương trình đề ra. Kỳ họp đã được nghe Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thông báo kết quả kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XV, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023, báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri năm 2023; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2023 HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận cho ý kiến đối với các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, 22 tờ trình của UBND tỉnh và 02 tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, báo cáo hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2023, báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh năm 2023, báo cáo của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tại kỳ họp. Kỳ họp HĐND tỉnh đã tiến hành chất vấn 04 thủ trưởng các sở, ngành, gồm các nội dung tập trung vào các nhóm vấn đề:

- Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Kết quả, triển khai cơ chế, chính sách, nguồn lực trong phát triển ngành nghề nông thôn và sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh; kết quả phát triển các ngành nghề, làng nghề; kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển Hợp tác xã (đặc biệt là thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho Hợp tác xã); công tác kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hoạt động khai thác bằng các loại hóa chất độc hại, thiết bị, ngư cụ khai thác có tính tận diệt.

- Giao thông vận tải: Công tác quản lý, phòng chống và khắc phục sạt lở các tuyến đường giao thông, nhất là giao thông nông thôn gây mất an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; công tác quản lý và xử lý việc lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè gây mất an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh.

- Y tế: Thực trạng thiếu thuốc, vắc xin, vật tư y tế, trang thiết bị khám chữa bệnh xuất hiện tại nhiều cơ sở y tế, trong đó có các bệnh viện lớn, gây khó khăn cho công tác khám, chữa bệnh và người dân; việc người khám, chữa bệnh thuộc đối tượng bảo hiểm y tế phải mua thuốc, vật tư y tế trong danh mục bảo hiểm y tế bên ngoài cơ sở khám, chữa bệnh gây bức xúc trong Nhân dân.

- Công an: Các giải pháp để ngăn chặn tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe trên 50 cm³ đến trường, gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh.

Kết thúc phần trả lời chất vấn của Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh có bài phát biểu làm rõ các nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Ủy ban nhân dân tỉnh mà cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm; nhấn mạnh những nhóm giải pháp trọng tâm về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 như:

Thứ nhất: Ủy ban nhân dân tỉnh nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả 74 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2023 đã được thông qua tại 06 kỳ họp (04 kỳ họp chuyên đề và 02 kỳ họp giữa năm và cuối năm).

Trong đó rất nhiều cơ chế chính sách mới, nhiều chủ trương đột phá mới sẽ tạo nguồn lực mới để tỉnh tăng tốc trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Thứ hai: Nghiên cứu giải pháp hiệu quả để khắc phục những hạn chế. Giải quyết tốt vấn đề này sẽ nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân trong thời gian tới; chất lượng giám sát của cử tri, của đại biểu ngày càng đi sâu đi sát những vấn đề của xã hội và bám sát hơi thở của cuộc sống; hiệu lực - hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thứ ba: Tập trung triển khai Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2023.

Thứ tư: Đi đôi với thực hiện nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ giải pháp nhằm giải quyết tốt lĩnh vực an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Thứ năm: Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút nguồn lực đầu tư của xã hội, của doanh nghiệp.

Thứ sáu: Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 thời gian qua, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, số người mất việc có xu hướng gia tăng kéo theo tình hình xã hội diễn biến phức tạp. Do đó, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới; tiếp tục đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm trong lĩnh vực an ninh kinh tế (buôn lậu, hàng gian, hàng giả, tín dụng đen...) để lành mạnh hóa nền kinh tế, giúp các doanh nghiệp an tâm sản xuất kinh doanh và tạo công ăn việc làm cho xã hội.

Phát biểu kết luận phiên chất vấn, trả lời chất vấn, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nung nhận định: Phiên chất vấn, trả lời chất vấn đã thể hiện sự nghiêm túc, công khai, dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm, đúng quy định pháp luật. Thủ trưởng các sở ngành đã giải trình đầy đủ, nghiêm túc và đi vào trọng tâm các vấn đề mà Chủ tọa và đại biểu HĐND đặt ra.

- Thông nhất 6 nhóm giải pháp của Chủ tịch UBND tỉnh đã đề ra, đề nghị Ủy ban nhân dân, Thủ trưởng các sở, ngành nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp, qua đó tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp thiết thực nhằm tạo sự chuyển biến tích cực đối với các lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý, những vấn đề vừa được chất vấn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

- Thủ trưởng các sở, ngành cần tích cực, chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong phần trả lời chất vấn nhằm nhanh chóng khắc phục các tồn tại, hạn chế của ngành và báo cáo HĐND tỉnh về kết quả thực hiện tại kỳ họp giữa năm 2024.

- Các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao tích cực theo dõi, giám sát việc thực hiện nội dung trả lời chất vấn của UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

- Giao Thường trực HĐND tỉnh hoàn chỉnh Thông báo về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 17 (cuối năm 2023) gửi đến các đơn vị có liên quan để thực hiện.

Qua xem xét, thảo luận, Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 25 Nghị quyết quan trọng trên lĩnh vực (kinh tế, ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc và pháp chế), với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt thống nhất. Cụ thể:

- Có 05 Nghị quyết liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.

- Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024.

- Nghị quyết về việc ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2024.

- Có 12 Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách: Điều chỉnh Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh việc tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2023; điều chỉnh Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về việc kế hoạch vay, trả nợ 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 của ngân sách tỉnh An Giang; tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2024; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2024; quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang; điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương; hủy bỏ danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2024; ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang; quy định nội dung, định mức chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và hoạt động thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Có 02 Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội: Quy định mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ và tết Nguyên Đán trên địa bàn tỉnh An Giang; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Có 02 Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực pháp chế: Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang; giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024.

- Có 01 Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực dân tộc: Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lê Văn Nung - Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng của các cấp, các ngành, sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của Nhân dân góp phần đưa tỉnh nhà từng bước vượt

qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, ổn định đời sống Nhân dân.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và các nghị quyết đã được HĐND tỉnh quyết nghị thông qua tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất: Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu và chọn lọc những vấn đề nổi cộm, bức xúc để tổ chức các đoàn khảo sát, giám sát hoặc tổ chức các phiên giải trình để giúp các cơ quan chức năng thấy được những vấn đề tồn tại, hạn chế để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục.

Các vị đại biểu HĐND tỉnh tích cực thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND, thảo luận tổ, các cuộc giám sát mà mình là thành viên, các buổi tiếp xúc cử tri để báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để kịp thời đề truyền tải đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Thứ hai: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh

- Tập trung chỉ đạo, nhanh chóng cụ thể hóa, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

- Tiếp thu các ý kiến đóng góp của các vị đại biểu, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tiếp tục phát huy các thành tựu đã đạt được, tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế; quan tâm công tác thông tin tuyên truyền, lắng nghe và giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của đại biểu và cử tri nhằm tạo được sự đồng thuận cao của xã hội.

- Tập trung rà soát kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, từ đó đề ra giải pháp thực hiện phù hợp trong năm 2024. Chủ động dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Bên cạnh đó tăng cường dự báo, theo dõi sát diễn biến tình hình mưa bão, sạt lún, sạt lở bờ sông, kênh, rạch để kịp thời có giải pháp ứng phó.

- Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TTg, ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phục hồi và phát triển Kinh tế xã hội. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, nhất là Dự án thành phần 1 thuộc Dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên. Tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư tại tỉnh. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai thực hiện các dự án, sản xuất - kinh doanh đúng quy định pháp luật.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội trong đó có phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”... góp phần thực hiện các mục tiêu giảm nghèo và phát triển bền vững của tỉnh; thường xuyên nắm chắc tình hình lao động việc làm; bảo vệ lợi ích chính đáng cho người lao động. Chuẩn bị các phương án, kế hoạch vận động, chăm lo gia đình chính sách, người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân, đón Tết Giáp Thìn 2024.”

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Thứ ba: Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền sâu rộng tạo sức lan tỏa về nội dung của kỳ họp; tiếp tục cổ vũ, vận động Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trên đây là Thông cáo kết quả Kỳ họp thứ 17 (cuối năm 2023) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. /.

Nơi nhận:

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Báo An Giang, Đài PT - TH An Giang;
- Cơ quan báo chí có VPĐD và phóng viên thường trú tại An Giang;
- Truyền hình Quốc hội tại tỉnh An Giang;
- Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang;
- Cổng Thông tin điện tử Tỉnh;
- Cổng TTĐT Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND-Nh.

**TL. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Thanh Dũng